

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ DƯƠNG VĂN AN - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY,
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA TỈNH
**tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ
6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020**

Ngày 13/7/2020, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp tình hình và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

I. Đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC đạt được một số kết quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nổi rõ là:

- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm quán triệt, cụ thể hóa việc xây dựng và thực hiện QCDC tại địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; nhất là thực hiện dân chủ trong góp ý các dự thảo Văn kiện đại hội Đảng các cấp, công tác triển khai, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý, điều hành; kịp thời rà soát quy trình nội bộ để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, chú trọng các lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, thuế,... Tinh thần trách nhiệm, lè lỏi làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tốt hơn.

- Các cấp, ngành, địa phương đã quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để xảy ra “điểm nóng”.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là kịp thời tuyên truyền, thông tin những nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 đến các tầng lớp nhân dân, góp phần ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh; tham gia hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, như:

- Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản về quy chế dân chủ chưa sâu kỹ. Một số cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng và thực hiện QCDC; nhất là công tác kiểm tra, giám sát.

- Việc giải quyết hồ sơ còn chậm, hồ sơ trễ hạn còn nhiều; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng hơn so với cùng kỳ.

- Một bộ phận công chức, viên chức và người lao động chưa tích cực tham gia xây dựng, thực hiện QCDC. Một số nơi phát huy vai trò làm chủ của người dân trong tham gia bảo vệ môi trường chưa tốt.

- Ban thanh tra nhân dân ở một số đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động còn chung chung, chưa xác định được mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, hoạt động chưa hiệu quả.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, đối thoại của các cấp, các ngành; tiến độ thực hiện một số khâu trong công tác bồi thường của một số dự án trọng điểm bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Việc tổ chức Hội nghị người lao động của các doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp (chiếm 47,12%).

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020; đề nghị các cấp, các ngành, doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; chú trọng công tác quán triệt, tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh về thực hiện QCDC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người

lao động trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung “04 không”⁽¹⁾.

2- Cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt QCDC trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh gắn với tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; trọng tâm là công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,... cho người dân vừa tạo sự đồng thuận cao của người dân, vừa đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tiếp tục tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thực hiện việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định.

3- Tiếp tục rà soát giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định đơn, thư liên quan đến đại hội Đảng các cấp, các vụ việc tồn đọng, vấn đề bức xúc trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân gắn với phát huy trách nhiệm của Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; phát huy vai trò Tổ tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết bức xúc, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân nhằm ổn định tình hình, an ninh trật tự xã hội, nhất là trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp.

4- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đánh giá, phân tích sâu kỹ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm nâng thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, PAR Index, SIPAS của tỉnh gắn với đánh giá sát đúng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

5- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về đại hội Đảng các cấp. Tăng cường giám sát việc thực hiện QCDC trong các công trình, dự án triển khai ở địa phương, nhất là các dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo. Thực hiện, hoàn thành các nội dung giám sát, phản biện đã được phê duyệt; đồng thời theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

6- Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động đảm bảo theo quy định.

7- Các Tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra QCDC năm 2020 theo Kế hoạch số 45-KH/BCĐ, ngày 28/02/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo đúng thực chất, tiến độ đề ra. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; đồng thời phản ánh tình hình cho Ban Chỉ đạo tỉnh.

⁽¹⁾ “Không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp”; “Không xả rác nhựa và rác thải sinh hoạt bừa bãi”; “Không vi phạm Luật Giao thông đường bộ”; “Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”.

8- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp kịp thời tham mưu củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo sau đại hội Đảng (khi có nhân sự thay đổi).

9- Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2020./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,
- Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Ban chỉ đạo QCDC huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

PHÓ BÍ THƯ
kiêm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Dương Văn An